

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Quốc hội

15:20 08/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 8/11, tiếp theo chương trình của kỳ họp, Quốc hội sẽ họp phiên cuối và bế mạc Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trước khi bế mạc phiên họp, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Cụ thể trong buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và

truyền thông.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, khép lại thời gian 2,5 ngày dành cho chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật nêu trên.

Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Cuối ngày làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tra-loi-chat-van-tai-quoc-hoi>